

ปีที่ ๑๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖



อบต.ระเว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว หมู่ที่ ๑ ตำบลระเว อ.พิบูลมังสาหาร
โทร ๐๔๕ - ๒๕๒๗๓๑ โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๒๗๓๒



องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี



NO GIFT POLICY

“งดให้ งดรับ”

นายวิระสันต์ สมโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่น ๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน

ประกาศนโยบาย

NO GIFT POLICY

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

นายวิระสันต์ สมโคตร

9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แจ้งเหตุด่วนโทร, โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๒๗๓๑ ถึง ๒

facebook/งานประชาสัมพันธ์ อบต.ระเว , Facebook / อบต.ระเว www.ra-we.go.th

ปีที่ ๑๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

อบต.ระเว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



องค์การบริหารส่วนตำบลระเว หมู่ที่ ๑ ตำบลระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

โทร ๐๔๕ - ๒๕๒๗๓๑

โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๒๗๓๒



เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเวประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 65 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายวิระสันต์ สมโคตร นายกององค์การบริหารส่วนตำบลระเว เป็นประธานประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลระเวรับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเวมีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ข้าพเจ้านายวิระสันต์ สมโคตร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลระเวทุกคนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วิระสันต์ สมโคตร

(นายวิระสันต์ สมโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว